

ความคืบหน้าของร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรับเงินเดือน

นำเสนอเมื่อ : 7 ธ.ค. 2555

ตามที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สอบถามความคืบหน้าของการประกาศใช้ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 มีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอว่า จะมีการประกาศใช้เมื่อใด นั้น สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการประกาศใช้ กฎ ก.ค.ศ. ฉบับดังกล่าว ดังนี้

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ยืนยันร่าง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งยืนยันร่างกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555

สำหรับสาระสำคัญของร่าง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งยืนยันไป มีดังนี้

1. ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

2. ครูผู้ช่วย เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยผู้ใดผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว หากยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 หรือได้รับการแต่งตั้งแล้ว แต่ยังไม่รับเงินเดือนไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู แต่ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2554

4. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเดิม

สามารถไปรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีก 1 อันดับเท่านั้น เช่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.2 ไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 ในอัตราเดิม
ถ้าไม่มีขั้นหรืออัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมให้ได้รับในขั้นหรืออัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า

**ขั้นตอนต่อไป เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่าง กฎ ก.ค.ศ.ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนมีผลบังคับใช้ต่อไป**

รัตนา ศรีเหรียญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 3 ธ.ค. 2555